

**BÁO CÁO****Kết quả thực hiện công tác bảo vệ môi trường năm 2020**

Căn cứ Công văn số 1036/STNMT-QLMT ngày 10/5/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường "V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2022 – 2024 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường".

Trong năm 2020, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã thực hiện các hoạt động trong công tác bảo vệ môi trường với những kết quả, cụ thể sau.

**I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN**

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về "Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường"; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về "Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường". Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường; tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng và triển khai kế hoạch về tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2020 và triển khai công văn về tổ chức đồng loạt 04 ngày Chủ nhật xanh năm 2020.

**II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

- Các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và Nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế - xã hội; vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014, Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia và Chiến lược bảo vệ môi trường tỉnh Trà Vinh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 28/12/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế

hoạch số 01/KH-UBND ngày 11/01/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh đến đông đảo cán bộ Đoàn, đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh<sup>1</sup>.

- Thực hiện Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc triển khai các mô hình cộng đồng hành động Chống rác thải nhựa và Chi thị 15 của Tỉnh ủy về công tác bảo vệ môi trường, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng Kế hoạch triển khai đến các huyện, thị, thành đoàn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến đoàn viên, thanh niên về ý thức, thái độ, hành động bảo vệ môi trường, đặc biệt là xây dựng các mô hình hành động chống rác thải nhựa, qua đó các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh đã cấp phát 5.000 túi thân thiện với môi trường, 500 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho người dân. Ngoài ra, Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn, Hội thành phố Trà Vinh và thị xã Duyên Hải làm điểm cấp tỉnh trong xây dựng mô hình “chợ dân sinh giảm rác thải nhựa”, đạt được những kết quả đáng ghi nhận<sup>2</sup>.

- Tỉnh Đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp với UBND thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới 5/6. Ngay sau buổi lễ các bạn đoàn viên thanh niên đã ra quân tuyên truyền, phát tờ rơi bảo vệ môi trường, tặng 1.000 túi sinh thái cho các hộ dân ven biển và khu vực chợ (Siêu thị Coop Mart Trà Vinh hỗ trợ). Đồng thời thực hiện chiến dịch “Hãy làm sạch biển”, thu gom 1,7 tấn rác thải với chiều dài 3km. Phối hợp thị đoàn Duyên Hải tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch “Làm cho thế giới sạch hơn” năm 2020. Sau buổi phát động, hơn 100 đoàn viên, thanh niên, chiến sĩ biên phòng đã thực hiện Chương trình “Hãy làm sạch biển” tại xã Trường Long Hòa, thị xã Duyên Hải. Kết quả đã tiến hành thu gom, xử lý rác thải khu vực ven biển Ba Động với chiều dài 6km; phát 1.000 tờ rơi bảo vệ môi trường, tặng 100 túi sinh thái cho các hộ dân ven biển qua đó kêu gọi cộng đồng cùng chung tay hành động bảo vệ môi trường biển bằng các hoạt động thiết thực và phù hợp.

- Phối hợp tổ chức thành công Cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo xanh” năm 2020. Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được 511 bài dự thi của các tác giả, nhóm tác giả. Trải qua 02 vòng chấm Sơ khảo và Chung khảo, Ban Tổ chức đã trao 03 giải nhất (nhóm 3 không có giải nhất), 04 giải nhì, 12 giải ba và 40 giải khuyến

<sup>1</sup> Các cấp bộ đoàn đẩy mạnh việc phối hợp các ngành chức năng khuyến khích, vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa phương thay đổi, sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế cho túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần, bằng các loại ly giấy, ống hút thân thiện với môi trường như bằng tre, cỏ bàng, sậy, bằng giấy, bằng bột gạo....qua đó đã cấp phát 5.000 túi thân thiện với môi trường, 500 cuộn túi đựng rác hữu cơ tự phân hủy, phát 4.000 tờ rơi tuyên truyền về các tiêu chí xây dựng chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa và hướng dẫn cách phân loại và vứt rác đúng quy định cho người dân.

<sup>2</sup> - Ngày 28/6/2020: tại chợ phường 1, thành phố Trà Vinh. ĐVTN đã cấp phát 2.000 tờ rơi tuyên truyền về bảo vệ môi trường và 250 túi sinh học cho người bán hàng và người mua hàng trong khu vực chợ nhằm tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường và hạn chế sử dụng túi nilon, chống rác thải nhựa....

- Ngày 5/6/2020, Ban Thường vụ Thị đoàn Duyên Hải chọn đơn vị xã Trường Long Hòa làm điểm ra quân thực hiện mô hình “chợ dân sinh giảm thiểu rác thải nhựa”: Hướng dẫn người bán hàng cách phân loại rác và thực hiện các hình thức gói hàng thay thế túi nilon như: lá chuối, báo, các sản phẩm thân thiện với môi trường....

khích ở 04 nhóm dự thi. Thông qua Cuộc thi nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Các cấp bộ Đoàn tích cực triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh"; vận động đoàn viên, thanh niên nghiên cứu, tìm hiểu, học tập và phổ biến các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, của địa phương. Định kỳ hàng tháng, hàng quý, Tháng thanh niên và Chiến dịch TNTN hè các cấp bộ Hội tổ chức ra quân bảo vệ môi trường, tập trung xử lý các điểm nóng về vấn đề rác thải, nước thải sinh hoạt, chất thải chăn nuôi; đảm nhận xây dựng các mô hình về bảo vệ môi trường, bảo vệ dòng sông quê hương,... Qua đó, đã tuyên truyền đến người dân về xây dựng nông thôn mới được 1.245 cuộc, có 792.143 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Vận động và hỗ trợ các hộ dân xây dựng cột cờ, hàng rào đúng quy cách, xây dựng hố xí hợp vệ sinh. Tổ chức các hoạt động bảo vệ môi trường gần thực hiện Chỉ thị 15 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, qua đó các cấp bộ Hội đã phối hợp vận động xây dựng được 145 căn nhà nhân ái trị giá trên 7 tỷ đồng, 27 cây cầu giao thông thôn trị giá 3,4 tỷ đồng; định kỳ chăm sóc các tuyến đường hoa thanh niên vào các ngày thứ bảy tình nguyện, chủ nhật xanh, qua đó đảm bảo thực hiện chỉ tiêu tham gia 02 hoạt động tình nguyện trong năm.

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên địa bàn tỉnh tổ chức đồng loạt ra quân thực hiện 04 "Ngày Chủ nhật xanh" trong năm với các kết quả đáng ghi nhận: Thu gom và xử lý 34 tấn rác thải quan các khu vực chợ, khu vực đông dân cư; làm sạch bờ biển với chiều dài 14 km, khai thông dòng chảy 33,9 km; phát hoang bụi rậm, vệ sinh cảnh quan môi trường 256,6 km; trồng mới và chăm sóc 8 km tuyến đường hoa thanh niên; trồng mới 29.479 cây xanh, hoa kiểng các loại; tổ chức tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên và người dân hạn chế sử dụng túi nilon, cấp phát 200 túi sinh thái tặng 615 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo; trao 50 suất học bổng, 300 phần quà (gồm ba lô, nón và tập) cho học sinh nghèo, tặng công trình sân chơi cho thiếu nhi, trao 01 hệ thống bồn rửa tay 10 vòi nước kèm 01 bảng thông tin quy trình 6 bước rửa tay đạt chuẩn của Bộ Y tế ban hành, tặng 100 xà phòng diệt khuẩn, 500 khẩu trang diệt khuẩn, tổng trị giá trên 480 triệu đồng. Ra quân tuyên truyền và cấp phát 4.823 tờ rơi tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 cũng như cách đeo khẩu trang đúng cách.

### **III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN**

#### **1. Thuận lợi**

Công tác phối hợp về tài nguyên môi trường được hai đơn vị thực hiện hiệu quả và đạt được những kết quả khá quan. không chỉ tác động đến nhận thức mà còn từng bước làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen sống thân thiện với môi trường của đoàn viên, thanh thiếu nhi và cộng đồng. Các mô hình do Đoàn xây dựng và duy trì đã đem lại hiệu quả thiết thực đối với công tác bảo vệ môi trường tại các địa phương; đã xây dựng nội dung các ấn phẩm, tài liệu liên quan đến chính sách, pháp luật về tài nguyên và môi trường; phát hiện và kịp thời tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường; phát huy

sáng tạo trong việc tái sử dụng, tái chế chất thải, sử dụng tiết kiệm năng lượng, tạo và sử dụng nguồn năng lượng sạch, thân thiện với môi trường.

## 2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

### 2.1. Khó khăn, hạn chế

- Công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức, kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng cho đội ngũ cán bộ đoàn làm công tác truyền thông và tổ chức hoạt động bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu còn thiếu thường xuyên; nội dung và hình thức đổi mới chưa nhiều.

- Việc phổ biến và nhân rộng các mô hình, bảo vệ môi trường có nơi còn chậm. Thu gom, xử lý rác thải ở một số nơi chưa đồng bộ, nên việc ô nhiễm môi trường vẫn xảy ra.

- Việc sơ, tổng kết hoạt động giữa Đoàn thanh niên với ngành Tài nguyên môi trường ở một số nơi còn hạn chế.

### 2.2. Nguyên nhân hạn chế

- Tính liên kết, phối hợp, hỗ trợ của hai đơn vị trong tổ chức triển khai các hoạt động đôi lúc chưa thường xuyên, hiệu quả hoạt động chưa cao.

- Đội ngũ cán bộ đoàn còn thiếu về kiến thức, kỹ năng truyền thông, xử lý các tình huống môi trường. Tình hình thiên tai, dịch bệnh trong năm qua diễn biến phức tạp.

## III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

- Thường xuyên phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao kỹ năng truyền thông về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Phối hợp, tổ chức các cuộc thi thanh niên bảo vệ môi trường, lựa chọn các điển hình tiên tiến để tôn vinh các cá nhân tiêu biểu, nòng cốt, tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình thanh niên bảo vệ tài nguyên và môi trường.

- Cần chú trọng hơn đến xây dựng các công trình xử lý nước thải, rác thải, chất thải rắn tập trung. Bên cạnh đó, phải giải quyết cơ bản tình trạng ô nhiễm nguồn nước, hạn chế ô nhiễm tại khu dân cư, xử lý nghiêm các cơ sở gây ô nhiễm môi trường khu dân cư.

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong công tác bảo vệ môi trường năm 2020. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn gửi đến quý đơn vị tổng hợp.

### Nơi nhận:

- Sở TNMT (b/c);
- TT Tỉnh đoàn (b/c);
- Lưu: VT, Ban PT.

TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN



Võ Minh Nhật